

XÂY DỰNG ĐẢNG

Phát huy vai trò công tác quy hoạch và quản lý nhà nước về xây dựng



Thành phố Thái Bình.

Ám sát các nhiệm vụ, giải pháp và đột phá phát triển liên quan đến công tác quy hoạch và quản lý nhà nước về xây dựng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian qua, Sở Xây dựng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu đạt hiệu quả thiết thực.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tiếp tục đẩy nhanh chương trình phát triển đô thị. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch đô thị trong quy hoạch tỉnh. Nâng cao năng lực quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, nhất là ở khu vực thành phố Thái Bình và các đô thị. Xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I và xây dựng một số đô thị loại IV, loại V, đô thị phục vụ Khu kinh tế Thái Bình theo hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại. Chú trọng quy hoạch và xây dựng không gian đô thị hai bên bờ sông Trà Lý theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế cảnh quan. Đẩy nhanh thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại thành phố Thái Bình và các thị trấn; khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế. Do đó, ngành xây dựng đã và đang tập trung triển khai

thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Các đô án quy hoạch có vai trò quan trọng, quyết định đến phát triển kinh tế của tỉnh đã và đang được Sở tập trung triển khai thực hiện như: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế; quy hoạch phân khu các khu chức năng trong Khu kinh tế; quy hoạch quy đất hai bên các tuyến đường của tỉnh: tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành, đường 221A; quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050; điều chỉnh quy hoạch mở rộng các thị trấn: Tiến Hải, Diêm Điền, Vũ Thư, các xã Vũ Quý, Thái Ninh và nhiều khu, cụm công nghiệp, khu đô thị khác... Trong năm 2021, Sở đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung được giao về quy hoạch xây dựng, công tác tài trợ sản phẩm quy hoạch, như: đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; đề nghị tài trợ quy hoạch phân khu tổng thể khu vực hai bên tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình của Công ty Cổ phần Thái Sơn Bắc Hà; đề nghị tài trợ quy hoạch các khu đất hai bên sông Trà Lý và quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ

Xuyên của Công ty Cổ phần Eurowindow Holding... Hiện các đô thị, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được rà soát, lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; 100% các xã có quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và các vùng sản xuất; 6 huyện đã có đồ án quy hoạch xây dựng vùng hoàn thành các công trình: khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu thuộc dự án đầu tư xây dựng Thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình; công trình thuộc dự án Trung tâm thương mại Go! Thái Bình tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình... Quá trình thực hiện, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng việc chấp hành quy định về trật tự xây dựng để có giải pháp bảo đảm thượng tôn pháp luật, đồng thời tránh lãng phí xã hội. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo lập vị thế mới cho Thái Bình trong thời kỳ hội nhập.

án quy hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới với tổng diện tích sàn gần 2 triệu m². Kết quả phát triển nhà ở đô thị là một trong những mục tiêu của phát triển đô thị, hiện toàn tỉnh đã có 14 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II là thành phố Thái Bình, 1 đô thị loại IV và 12 đô thị loại V được phân bố đều trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến hết năm 2021 ước đạt 23,4%. Công tác quản lý trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo, đã rà soát, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định rõ trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng. Trong năm 2021, Sở đã thẩm định dự toán chuẩn bị lập 6 dự án; thẩm định trên 80 hồ sơ dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 45 công trình. Báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành các công trình: khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu thuộc dự án đầu tư xây dựng Thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình; công trình thuộc dự án Trung tâm thương mại Go! Thái Bình tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình... Quá trình thực hiện, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng việc chấp hành quy định về trật tự xây dựng để có giải pháp bảo đảm thượng tôn pháp luật, đồng thời tránh lãng phí xã hội. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo lập vị thế mới cho Thái Bình trong thời kỳ hội nhập.

NGUYỄN THỜI

Hướng dẫn việc tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 27/12/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2408/QĐ-CTN về việc tặng quà cho một số đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức: 1. Mức quà 600.000 đồng/người tặng: a, Người có công với cách mạng, gồm: - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. b, Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 2. Mức quà 300.000 đồng tặng: a, Người có công với cách mạng, gồm: - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người hoạt động



Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.

cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. b, Đại diện thân nhân liệt sĩ. c, Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 9/11/2021 Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 279-TB/TU về việc tặng quà các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ngày 22/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn thực hiện việc thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Theo đó, đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng tại

cộng đồng và người có công với cách mạng đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh mức quà tặng trị giá 500.000 đồng/người/suất (trong đó mỗi suất quà 200.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng tặng quà gồm: - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 (kể cả người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945); - Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác); - Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động); - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; - Người thờ cúng liệt sĩ;

- Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với thăm, tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh; các đoàn lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thăm, tặng quà đối với người có công, thân nhân của người có công với cách mạng tiêu biểu; người có công đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trong tỉnh; người có công của tỉnh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm trong tỉnh và các trung tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức quà tặng tập thể là 6.000.000 đồng (quà bằng tiền mặt 5.000.000 đồng; quà bằng hiện vật trị giá 1.000.000 đồng); mức quà tặng cá nhân (quà trị giá 1.300.000 đồng, gồm: quà bằng tiền mặt 1.000.000 đồng; quà bằng hiện vật trị giá 300.000 đồng).

NGUYỄN CƯỜNG

MTTQ HUYỆN THÁI THỤY Tích cực tham gia phòng, chống dịch

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp huyện Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngay khi gia đình ông Vũ Văn Đông, tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền có thông báo phải cách ly y tế do có người nhiễm Covid-19, cán bộ MTTQ cùng Công an thị trấn, Đoàn Thanh niên, cán bộ y tế đã xuống tận nơi tiến hành phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm đối với người thân trong gia đình ông; đồng thời thông báo để người dân biết và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn

Diêm Điền cho biết: Hiện nay, thị trấn Diêm Điền có 24 ca mắc Covid-19 và đã được đưa đi điều trị. MTTQ thị trấn chủ động phối hợp với Đài Truyền thanh thị trấn xây dựng nội dung tuyên truyền về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19 tới người dân với tần suất 4 bản tin/ngày. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 250 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, mua 15 máy đo thân nhiệt tặng các trường học trên địa bàn, mua đầu ăn, rau xanh, gạo, các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho những gia đình phải thực hiện cách ly y tế. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch. Bà con cũng phối hợp rất

tiết kiệm với 17 tổ phần ứng nhanh nắm tình hình di biến động dân cư, góp phần hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tại xã Thái Thượng khi chúng tôi đến địa phương đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Vũ Tiến Luật, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Thượng cho biết: Thái Thượng có 1.867 hộ dân với 6.650 nhân khẩu, qua rà soát địa phương có 8 trường hợp F0, 108 trường hợp F1. Xã đã tổ chức khoanh vùng, dập dịch với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất. MTTQ xã và các tổ chức thành viên cũng ra quân tổ chức tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng dịch, kêu gọi con em xa quê ủng hộ 23 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và trao quà động viên những hộ

phải tiến hành cách ly y tế. Ngoài ra, MTTQ xã phối hợp với Đoàn Thanh niên bố trí cán bộ, đoàn viên tham gia phun khử khuẩn Trạm Y tế xã, chợ dân sinh, các trường học và 21 hộ gia đình phát hiện cách ly y tế. Nhìn chung, người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nên đến nay tình hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát, không xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân hiểu về mức độ phức tạp của đại dịch Covid-19, chủ động các biện pháp phòng, chống,

Ông Đào Mạnh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đều là thành viên trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và các xã, thị trấn. MTTQ huyện xây dựng chương trình, nội dung, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ cơ sở tham gia các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng; thành viên tổ tự quản là các đảng viên, đoàn viên, hội viên và là người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. MTTQ huyện Thái Thụy đã vận động được gần 900 triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiến hành rà soát, nắm bắt các đoàn viên, hội viên nghèo, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để hỗ trợ kịp thời. Năm 2021, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới 4 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho một hộ nghèo, tiếp nhận và phân bổ 1.850 suất quà của các cơ quan,

doanh nghiệp với tổng trị giá 601 triệu đồng giúp đỡ những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, MTTQ huyện đã trích 50 triệu đồng hỗ trợ hội đồng hương Thái Thụy tại Thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn do đại dịch.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3; vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ

công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng, tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. TIẾN ĐẠT



Cán bộ MTTQ thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tuyên truyền hộ kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.